

# ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๒๐๑.๒/ ๒๗๕๗



กวก. .... ๑๘๗.๓  
วันที่ ๑๖.๑๒.๖๗  
เวลา ๑๖.๐๐น.

สลค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ๕9541/67

13 ก.ย. 2567 เวลา 15.31 น.



กระทรวงแรงงาน  
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง  
สู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๗๓๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติ  
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)  
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอ เนื่องจากข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากชาวต่างชาตินำมาสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น  
สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  
และการลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. การยกเลิกเงื่อนไขทุนจดทะเบียน ๒ ล้านบาท กรณีนายจ้างซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลหรือ  
นายจ้างซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศและเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มีขนาดการลงทุนจากเงิน  
ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท ซึ่งทุนจดทะเบียนหรือขนาดการลงทุนดังกล่าวเป็นกรอบขั้นต่ำ  
ในการพิจารณาให้คนต่างด้าวทำงานและได้กำหนดไว้ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  
อนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นควรคงไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการมีความสามารถ  
ในการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและมีทุนจดทะเบียนเพียงพอน่าเชื่อถือได้ว่าสามารถจ้างคนต่างด้าว  
ที่มีทักษะและศักยภาพสูงเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้

๒. การปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ครอบคลุม  
ครูและอาจารย์ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ้นไปในทุกสาขาวิชา ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขของคนต่างชาติ  
ที่ทำงาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในข้อ ๒.๔.๑ (๑๕) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. ๖/๒๕๖๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตรา  
ประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติ  
ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาจะเป็นการกำหนดให้คนต่างชาติต้องทำงาน  
โดยใช้ทักษะเชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่าง ๆ โดยไม่ได้กำหนดถึงตัวบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประกอบด้วย...

ประกอบกับเป้าประสงค์ของการปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นไปเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศในทุกด้านโดยไม่จำกัดเพียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดเงื่อนไขการทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรทบทวนถ้อยคำในเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้านแทนการกำหนดถึงตัวบุคคลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง  
กองกลาง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๑๔๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.mol@mol.mail.go.th